

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2019

*

Số 214 -CV/HNDT

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp
cấp bách phòng chống bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố

Thực hiện Công văn số 516-CV/HNDTW ngày 14/5/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, tính đến ngày 12/5/2019, bệnh đã xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh thành phố, với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy lên tới trên 1,22 triệu con. Riêng tỉnh Bình Dương dịch bệnh đã xảy ra ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo vào tháng 5 năm 2019.

Trước diễn biến đó, nhằm góp phần ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp cấp bách sau:

1/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về Dịch tả lợn Châu Phi; các biện pháp phòng, chống dịch; tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm để không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2/ Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân chăn nuôi kịp thời phát hiện, khai báo và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn chết trong vòng 24 giờ theo đúng qui định; thực hiện tốt việc vệ sinh, sát trùng bằng thuốc và vôi bột, nhất là tại các hộ chăn nuôi có lợn bệnh, khu vực xung quanh và trong quá trình xử lý ổ dịch; tránh tình trạng để lâu, vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.

3/ Tuyên truyền, hướng dẫn vận động, hỗ trợ các hộ chăn nuôi, trang trại, các tổ hợp tác, hợp tác xã... thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, an toàn sinh học.

4/ Thực hiện việc giám sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi lợn bị buộc tiêu hủy, bảo đảm công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định.

5/ Phát huy truyền thống tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, bằng các giải pháp huy động các nguồn lực sẵn có; vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các trang trại, cùng chung sức, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, các hộ nông dân gặp thiệt hại do bệnh dịch gây ra để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương và thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin kịp thời báo cáo về Hội Nông dân Tỉnh qua Ban Kinh tế - xã hội, để báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTV Hội Nông dân Tỉnh;
- Lưu VT, Ban KT-XH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Tuyết Nhung